

## **BỆNH LAO CỔ TỬ CUNG (Tuberculosis of the cervix)**

Bài này giúp bạn hiểu lao cổ tử cung là gì, bạn cần những xét nghiệm nào và ý nghĩa của chẩn đoán đối với bạn.

### **Bệnh lao cổ tử cung là gì?**

Lao là một loại vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn, nhưng thường ảnh hưởng nhất đến phổi. Nhiễm trùng tiên phát ở phổi được gọi là bệnh lao phổi. Trong một số trường hợp, vi trùng lao di chuyển theo máu đến các bộ phận khác của cơ thể. Khi vi khuẩn đến đường sinh dục sẽ gây ra bệnh lao sinh dục hoặc lao vùng chậu.

### **Bệnh lao cổ tử cung xảy ra như thế nào?**

Những phụ nữ mắc bệnh lao phổi sẽ tiến triển thành bệnh lao tử cung và vùng chậu nếu không được điều trị. Lao cổ tử cung cũng có thể lây lan do quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh.

### **Các triệu chứng của bệnh lao cổ tử cung và lao sinh dục nói chung là gì?**

Bệnh lao sinh dục thường là một bệnh nhiễm trùng thầm lặng, không có triệu chứng rõ ràng vì vi khuẩn có thể tiềm ẩn trong cơ thể bạn từ 10 đến 20 năm. Tuy nhiên, một số triệu chứng cần chú ý bao gồm:

- Chu kỳ kinh nguyệt không đều
- Đau vùng chậu
- Dịch tiết âm đạo có dính máu hoặc dai dẳng, nhiều và đổi màu
- Chảy máu sau khi quan hệ
- Vô sinh

Đôi khi các triệu chứng không rõ ràng gây khó khăn cho việc chẩn đoán bệnh lao sinh dục. Tùy thuộc vào các triệu chứng của bạn, bác sĩ có thể khuyên bạn làm các xét nghiệm để xác định chẩn đoán.

### **Bệnh lao sinh dục ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của tôi như thế nào?**

Ở phụ nữ, bệnh lao sinh dục hoặc vùng chậu thường ảnh hưởng đến ống dẫn trứng gây tắc ống dẫn trứng, không thể phục hồi được. Nếu bệnh lao được chẩn đoán ở giai đoạn đầu và nhiễm trùng được điều trị thì tổn thương ở tử cung hoặc ống dẫn trứng có thể lành lại.

Nếu không được điều trị lâu dài, bệnh lao ở ống dẫn trứng, buồng trứng và tử cung có thể không lành và tạo sẹo. Sẹo tử cung thường gây ra kinh nguyệt ít. Ở một số người, kinh nguyệt có thể ngưng hoàn toàn do nội mạc tử cung bị ảnh hưởng nặng. Thật không may, trong những trường hợp này, bệnh nhân có thể mất khả năng thụ thai.

### **Bệnh lao cổ tử cung và/hoặc bệnh lao sinh dục được điều trị như thế nào?**

Việc điều trị bệnh lao sinh dục cũng giống như bệnh lao phổi hoặc bất kỳ dạng bệnh lao nào khác, là một đợt điều trị kháng sinh kéo dài từ sáu đến tám tháng. Điều quan trọng là phải hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị.

Cập nhật lần cuối: tháng 08/ 2022